



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	เกาหลีใต้แก้ไขร่างกฎหมายป้องกันปัญหามลพิษในอากาศ		

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐบาลเกาหลีใต้มีกำหนดจะเริ่มทบทวนแก้ไขร่างกฎหมายป้องกันมลพิษในอากาศ แม้ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดมาตรการห้ามรถยนต์ที่มีสภาพเก่าตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้ามาวิ่งบนท้องถนนในพื้นที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากเขตพื้นที่ในกรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ รวมถึงมาตรการอื่นที่ได้ประกาศออกมาแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสาเหตุสำคัญของการเกิดมลพิษในอากาศอีกอย่างมีแหล่งกำเนิดมลพิษจากรถยนต์ที่มีสภาพเก่าที่เข้ามาวิ่งบนท้องถนน แม้รัฐบาลได้กำหนดมาตรการบังคับไปแล้วแต่พบว่ายังมีช่องว่างของกฎหมายอีกมากจึงยังไม่ได้ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้รถยนต์สภาพเก่า แต่พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดงบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี อีกทั้งการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีผลชัดเจน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลมีแนวโน้มให้เตรียมทบทวนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อมุ่งหวังให้ปริมาณมลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้ลดลงได้อย่างจริงจัง

ร่างกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้แต่ละจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้นำรถยนต์ที่มีสภาพเก่ามาใช้งานในสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษในอากาศ ทั้งในพื้นที่จังหวัดคยองกี และเมืองอินชอน ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงโซล

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เกิดจากภาวะฝุ่นละอองที่พัดมาจากประเทศจีน อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งสาเหตุที่เป็นตัวการสำคัญอีกอย่าง พบว่าเกิดจากการปล่อยมลพิษของเรือเดินสมุทรจากทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว:	http://www.mediapen.com/news/view/408098
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๔/๖๒
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	